

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

KEX – ซ้ำไป หรือ แพงไป (จริงหรือ)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิสจั่วหัว... จริงๆ ก็กล่าวมาแยะแล้วแหละ ซึ่งบางทีก็อาจจะดูบ้าบิ่น หรือ

ไร้เหตุผลในการซื้อหรือขายสำหรับใครบางคนแน่นอนละ มีหรือ ราคาถูกๆ ไม่ยอมซื้อ จะมาซื้อแพงแบบนี้ หรือมาซื้อตอนราคาขึ้นมาแล้วอย่างนี้ ไม่เข้าไปหน่อยหรือ... ไม่มีคำว่าแพงเกินไป ที่จะซื้อ หรือ ถูกเกินไป ที่ จะขาย แล้วยังซื้อไม่ทัน ขายไม่ทัน หรือเข้าไปนั้น ก็ไม่น่าจะมีเช่นกัน... ด้วยเรื่องของทางเทคนิค มีแต่ ไม่กล้า ที่จะซื้อหรือขายในราคาที่เริ่มจะมีนัยสำคัญมากกว่า... แต่ก็เอาเถอะครับ ของอย่างนี้ ไม่ได้มานั่งหน้าจอ แล้ว กตราคา กตจำนวนหุ้นเอง ไม่มีทางรู้ถึงความรู้สึกในช่วงเวลานั้นๆ หรือ... พอเอ่ยแบบนี้ ก็จะมีโดนอาจารย์ดี ของเราสวนกลับมาก็อีกว่า ถ้าจะเล่นด้วยปัจจัยทางเทคนิค “ต้องไร้อ้อ” อย่าใส่ความรู้สึก เอาใจกันอีกล่ะที่นี้ แบบนั้นก็ไม่ได้ แบบนั้นก็ไม่ได้ แล้วเทคนิคจะต้องยังงี้ละ คำตอบอาจจะมีหลายๆ แบบ หลายๆ แนวก็ได้นะ ลองๆ ไปเข้าคอร์สของแต่ละคนดู แล้วลองเอามาเปรียบเทียบกัน ก็จะเห็นเลยว่า แต่ละคนที่ให้วิชาเรานั้น อาจจะมีความต่างกันไปตามๆ นานๆ... แต่ถ้าจะเอาอย่างเหินเหมซ หรือ เทคนิคบาดตาเซียนนั้น จะใช้แค่หนึ่ง เดียวเท่านั้น ก็จะครอบคลุมไปหมดแล้วละครับ... นั่นคือ เล่นตาม “เงื่อนไข” ของเทคนิค ก็เป็นเรื่องที่พอได้ หรือใช้ได้ในการเก็งกำไรแล้วละครับ หรือที่เคยกล่าวไว้ ในบาดตาเซียนบ่อยๆ ว่า ถ้าจะเอาชดๆ หรือ รอ ให้เซาแผลยมาว่าจะเอาทางไหน แล้วเราก็ก่อนหน้านั้น โดยกำหนดเงื่อนไขไว้กับการเล่นนั้นๆ ด้วยอีกที เรียกว่า ถ้าสัญญาณซื้อ มาแล้ว ก็เข้าไปตามนั้น แต่ถ้าไม่อยู่ในเงื่อนไขเมื่อไหร่ ก็ทำตรงกันข้ามในทันที

ดูตามเกม... ถ้าบางครั้ง การอ่านเกมสั้นๆ แล้วเหมือนจะเล่นยากนัก ก็ลองเปลี่ยนเป็น

เล่นเกมยาวๆ กับเขาไปเลยก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดวิสัย อากการแบบนี้ เหมือนหน้าจะสะสมหุ้นมา และยังไม้ไกล

แนวรับ : ... 61.0-60.0 หรือ สู้ได้ถึง 59.0 (อย่าหลุด 58.0)

เป้าหมาย : ... 68.0-71.0 หรือ หวัง High เดิม แถวๆ 73.0 ได้

Price Chart...(KEX)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น KEX... โครงสร้างการแกว่งตัว เริ่มจะ เห็นเป็นแนวโน้มขาขึ้น แต่ถ้าจะให้ยืนยันจริงๆ ก็ต้อง เห็นการสูงกว่า 62.25 ให้ได้ก่อน ซึ่งนั่นจะแปลว่า ถ้า หากยืนระดับ 62.25 ได้อย่างมั่นคง จะซื้อตามน้ำอีกที ก็ยังไม่สายหรือเข้าไปเสียด้วยซ้ำ... แล้วทุกๆ ราคาของ การขึ้นในรอบนี้ น่าจะมีการกระชากเส้น MA ให้เห็น แนวโน้มในเชิงบวกได้มากยิ่งขึ้น และอย่าลืมนะครับ เส้น MA ในกลุ่ม 5 เส้น นั้น ก็เริ่มเป็นภาวะกระทิง ใจ ในตัวด้วย นั่นคือ การจะมองในระยะกลางๆ หรือ ยาวๆ ก็ยังคงคาดหวังได้ด้วยเช่นกัน... แต่ก็อย่างที่กล่าวมานะ หากผิดไปจากเงื่อนไขของสัญญาณขาขึ้น ก็ต้องหนีด้วย นั่นคือ หากต่ำกว่า 58.0 ลงมา ก่อน ก็ถือว่า ผิดทางนะ